

“convertCASH” แพลตฟอร์ม ยุค Fintech ช่วย คุณคลายความกังวลกับปัญหาค่าใช้จ่ายประจำราย เดือน ให้เราชำระบิลแทนคุณก่อน ภายใต้อัตราดอกเบี้ย “เราจ่ายให้คุณก่อน” ไร้ดอกเบีย



convert CASH

ชำระเงินเร็ว ๆ มี? เราจ่ายให้คุณก่อน!

พลิกเปลี่ยนกับการขยาย เวลาสิ้นเชิพรี สูงสุด 45วัน!

ง่าย, สะดวก, และปลอดภัย!

เราจ่าย
ให้คุณก่อน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

นางสาวลักษมีกานต์ อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร คอนเวิร์ท (ประเทศไทย) ระบุว่า ถ้าหากย้อนเวลากลับไปสิบปี และมีคนพูดว่าจะสามารถเข้าถึงการบริการด้านการเงินที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร คงถูกมองด้วยความสงสัย เพราะการบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอดีตมันดูช่างซับซ้อนกว่าคนทั่วไปจะมีอำนาจจัดการ แต่วันนี้การเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือแม้แต่เรื่องยากๆ แบบการขอสินเชื่อก็สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Fintech หรือที่เรียกว่า Finance Technology เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสินค้าและบริการในการแก้ปัญหาทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่ๆ ทำให้การจัดการและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับความสามารถในการเข้าถึงของประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเร่งให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ประธานกรรมการบริหาร คอนเวิร์ท (ประเทศไทย) กล่าวว่า convertCASH เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินบนแพลตฟอร์มฟินเทครายแรกๆ ของเอเชียที่นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเงินของผู้ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง สำหรับการจ่ายบิลรายเดือนที่หลัง หรือ MBPL ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชื่อมกับระบบจ่ายรางวัลโกลบอล แคช รีวอร์ด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภาระค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายธุรกิจรายย่อย ในประเทศมาเลเซียหลังจากที่เปิดตัวเมื่อปี 2563 เราได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับในประเทศไทยนั้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้คนไทยและผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เราจึงมุ่งเน้นที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนและผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หมุนเงินไม่ทัน เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายประจำเดือนรออยู่ อาทิ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น convertCASH เราสามารถเข้ามาช่วยเหลือโดยชำระบิลเหล่านั้นให้คุณไปก่อนได้ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ SME ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวางบิลของซัพพลายเออร์ แต่ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน เราก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ โดยเราชำระแทนคุณไปก่อน ภายใต้สโลแกน “เราจ่ายให้คุณก่อน” โดยไม่ได้คิดดอกเบี้ย เพื่อให้คุณได้มีเวลาหายใจ ขยายเวลาการชำระให้คุณออกไปได้อีก 45 วัน เช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราให้ความสำคัญ

ประธานกรรมการบริหาร คอนเวิร์ท (ประเทศไทย) ยังมองว่า แพลตฟอร์มฟินเทคนี้ ถือเป็นอีโคซิสเต็ม ที่จะช่วยแก้ปัญหาประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กได้มากขึ้น เป็นอนาคตใหม่ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง หลังเผชิญภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน 2-3 ปีจะมียูสเซอร์ เข้ามาใช้บริการมากกว่า 1-2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริหาร คอนเวิร์ท (ประเทศไทย) กล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ จะต้องมีการเครดิต มีวงเงินในการใช้จ่าย บัตรเครดิต ถือเป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกัน เวลาที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ “เราจ่ายให้คุณก่อน” โดยหลังจากนั้นผู้ใช้บริการจะมีระยะเวลาในการจ่ายคืนให้กับบัตรเครดิตได้นานถึง 45 วันโดยที่ไม่ถูกคิดดอกเบี้ยนับว่า เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างหนึ่ง

นางสาวลักษมีกานต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ก่อนอื่นผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการใน 3 สิ่ง คือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน convertCASH สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบ ios และ Android ลงทะเบียนด้วย E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ และสุดท้ายเริ่มใช้งานบนพีเจอาร์ “เราจ่ายให้คุณก่อน” บนแพลตฟอร์มคอนเวิร์ท แคช ง่ายๆ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บริการเราได้

เราจ่ายให้คุณ ก่อน!

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

ไม่ต้องสมัคร | ไม่มีดอกเบี้ย





ขอแนะนำ convertCASH

convertCASH พลิกโฉมการใช้อินเทอร์เน็ต และสร้างมูลค่าให้กับการเงินของคุณ เราเลือกที่จะช่วยคุณ ในการบริหารค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นรายเดือน เรารวมการใช้เงินแบบเก่า และ แบบใหม่เข้าไว้ด้วยกัน คุณจะได้รับประโยชน์ถึง 2 ต่อ ในการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว แพลตฟอร์มของเราใช้งานง่าย และสะดวกมาก